

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

## 1. ข้อมูลทั่วไป

### 1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอื่น ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 86/2 อาคารสัมมากรเพลส ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร สาขาซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 7/3 ถนนปภกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 คือ บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนต์ จำกัด โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 19.72 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ

### 1.2 ข้อสมมติฐานทางการบัญชี

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20.5 ตั้งแต่ปี 2552 บริษัทฯมีข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้องที่สำคัญกับผู้ขายวัตถุดิบรายหลักของบริษัทฯ ซึ่งได้หยุดส่งวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ทำให้บริษัทฯต้องหยุดการผลิตเพราะไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบหลักดังกล่าวจากผู้ขายรายอื่น บริษัทฯยังบางบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯต้องหยุดดำเนินการ และเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯหยุดประกอบกิจการ โรงกลั่นน้ำมันที่จังหวัดระยองอย่างถาวร กลุ่มบริษัทฯจึงมีขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจ โรงกลั่นน้ำมันตั้งแต่หยุดการผลิตในปี 2555 ต่อมา ในเดือนมีนาคม 2559 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากได้มีคำชี้ขาดให้ผู้ขายวัตถุดิบรายหลักดังกล่าว (คู่พิพาท) ชำระค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญา กับบริษัทฯโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้บริษัทฯได้รับชดเชยค่าเสียหายจำนวนหนึ่ง ซึ่งคู่พิพาทได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าวต่อศาลแพ่ง และบริษัทฯได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการข้างต้น และในเดือนกันยายน 2562 ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้คู่พิพาทชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและบริษัทฯได้ยื่นขอบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลแพ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม คู่พิพาทไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาดังกล่าว และได้ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกาแล้วในเดือนมีนาคม 2563 แม้ว่าในปัจจุบัน ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญบางประการที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทฯจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ลดลงเนื่องจากแผนงานของฝ่ายบริหารในการเพิ่มศักยภาพในธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและการดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทฯมีหนี้สิน

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

หมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นจำนวนเงิน 375 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 406 ล้านบาท) ซึ่งหนี้สินหมุนเวียนดังกล่าวได้รวมหนี้สินที่ยังเป็นข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้องกับผู้ขาย วัตถุดิบรายหลักของบริษัทฯ ซึ่งในเดือนเมษายน 2560 คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดให้บริษัทฯ ต้องชำระค่าวัตถุดิบคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดพิเศษที่ขายแก่ผู้ขายวัตถุดิบรายหลักดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ใช้สิทธิตามกฎหมายในการยื่นคำร้องขอให้ศาลแพ่งมีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของ คณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ต่อมาในเดือนมีนาคม 2562 ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัย ของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งผู้ขายวัตถุดิบได้ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกา แล้วในเดือนสิงหาคม 2562 ณ ปัจจุบันผลของข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้องดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมในอนาคต สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับ ความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทฯ หากผลของคดีความดังกล่าวไม่เป็น ประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ

### 1.3 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอน และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ติดตามความคืบหน้า ของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประเมินการ หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจใน ประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

### 1.4 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงิน ระหว่างกาล โดยบริษัทฯ เลื่อนนำเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แสดง รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจำปี

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่น่าเสนอครั้งล่าสุด ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจำปีล่าสุด

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

## 1.5 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) และได้จัดทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกี่ยวกับบริษัทย่อยในระหว่างงวดปัจจุบัน

## 1.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

### ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

#### มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

#### การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานกลุ่มนี้มีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการในงบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ โดยจัดประเภทจากเงินลงทุนชั่วคราวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น และเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น โดยไม่มีผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

### **มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า**

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการการวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

กลุ่มบริษัทฯ นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยไม่มีผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2

### **แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริษัทฯ เลือกลงใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี้

- เลือกที่จะไม่ต้องนำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- เลือกที่จะพิจารณาให้น้ำหนักของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 เป็นน้ำหนักที่น้อยในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลระดับ 2 หรือระดับ 3 ของสินทรัพย์ทางการเงินเฉพาะที่เป็นตราสารหนี้
- เลือกที่จะไม่นำการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนที่ได้ส่วนลด พร้อมทั้งกลับรายการค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าที่ลดลงและบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นในกำไรหรือขาดทุน

**ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564**

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

**1.7 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ**

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เรื่องเครื่องมือทางการเงินและสัญญาเช่า

### 1.7.1 เครื่องมือทางการเงิน

#### **การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า**

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือราคาทุนตัดจำหน่าย การจัดประเภทดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯในการจัดการสินทรัพย์และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนในบางกรณีกลุ่มบริษัทฯเลือกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งจะไม่สามารถโอนไปเป็นกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

#### **การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน**

กลุ่มบริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อนกลุ่มบริษัทฯพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นระดับและกำหนดวิธีการวัดค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตและการคำนวณดอกเบี้ยที่แท้จริงที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเว้นสำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญซึ่งกลุ่มบริษัทฯใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาเพื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ

### 1.7.2 สัญญาเช่า

#### **สินทรัพย์สิทธิการใช้**

กลุ่มบริษัทฯรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

หากกลุ่มบริษัทฯไม่มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษัทฯเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

#### **หนี้สินตามสัญญาเช่า**

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทฯรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

### สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

## 2. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.6 ก) กลุ่มบริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้เลือกปรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยไม่มีผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบต่อสินทรัพย์และหนี้สินต้นงวดปี 2563 ในงบการเงินรวมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติโดยไม่กระทบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ผลกระทบจาก		
	มาตรฐานการรายงาน		
	31 ธันวาคม 2562	ทางการเงิน ฉบับที่ 16	1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	49,332	(30,299)	19,033
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	602,807	602,807
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	176,431	(125,279)	51,152
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,846,819	(9,326)	1,837,493
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า			
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	14,112	14,112
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่			
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	442,443	442,443

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก กลุ่มบริษัทฯรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริการที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	786,948
หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	(846)
หัก: สัญญาที่พิจารณาเป็นสัญญาบริการ	(62)
หัก: สัญญาร่วมวิจัยและพัฒนา	(7,350)
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอดักบัญชี	(322,135)
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	456,555
ประกอบด้วย	
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน	14,112
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน	442,443
	456,555

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	599,147
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	3,660
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้	602,807



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

### 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
	2563	2562	2563	2562
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	41	32	-	-
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	41	32	-	-
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</b>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	17,636	26,690	-	-
3 - 6 เดือน	125	592	-	-
6 - 12 เดือน	14	100	-	-
มากกว่า 12 เดือน	12,262	12,233	-	-
รวม	30,037	39,615	-	-
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(11,582)	(11,404)	-	-
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	18,455	28,211	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	18,496	28,243	-	-
<b>ลูกหนี้อื่น</b>				
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14	1,151	1,605	4,189
รายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	709	1,187	431	141
อื่น ๆ	8,174	9,976	17	38
รวม	8,897	12,314	2,053	4,368
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(6,437)	(5,662)	-	-
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	2,460	6,652	2,053	4,368
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	20,956	34,895	2,053	4,368

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

#### 4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2563	2562	2563	2562
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b>				
(ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
ดอกเบี้ยรับ	-	-	979	6,070
รายได้อื่น - การให้บริการอื่น	-	-	383	673
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</b>				
ขายสินค้า	38	47	-	-
ดอกเบี้ยรับ	2,630	-	2,630	-
ค่าเช่าที่ดิน	178	217	-	-
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	54	696	54	57
ค่าใช้จ่ายอื่น	322	550	-	53
<b>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
ค่าใช้จ่ายอื่น	39	42	39	42

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2563	2562	2563	2562
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b>				
(ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
ดอกเบี้ยรับ	-	-	7,691	15,689
รายได้อื่น - การให้บริการอื่น	-	-	1,642	2,056
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	320	-
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</b>				
ขายสินค้า	133	139	-	-
เงินปันผลรับ	27,873	53,179	27,873	53,179
ดอกเบี้ยรับ	10,712	1,836	10,712	1,836
ค่าเช่าที่ดิน	536	697	-	-
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	164	2,087	164	170
ค่าใช้จ่ายอื่น	813	1,707	-	168
<b>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
ค่าใช้จ่ายอื่น	140	151	140	151

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า	ราคาขายอิงตามราคาตลาด
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยรับ	ร้อยละ 2.92 - 5.00 ต่อปี
รายได้อื่น	ราคาอิงตามราคาตลาด
ค่าเช่าที่ดินและอาคารสำนักงาน	ค่าเช่าอิงตามราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาอิงตามราคาตลาด

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
	2563	2562	2563	2562
<b>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
<b>(หมายเหตุ 3)</b>				
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทร่วม	41	32	-	-
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	41	32	-	-
<b>ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย	-	-	1,591	3,038
บริษัทร่วม	14	1,151	14	1,151
รวมลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14	1,151	1,605	4,189
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย	-	-	319,188	319,188
บริษัทร่วม	100,000	200,000	100,000	200,000
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	100,000	200,000	419,188	519,188
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(319,188)	(319,188)
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	100,000	200,000	100,000	200,000
<b>เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย	-	-	125,000	145,000
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4,500	4,500	4,500	4,500
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,500	4,500	129,500	149,500
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(4,500)	(4,500)	(4,500)	(4,500)
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	-	-	125,000	145,000
<b>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทร่วม	645	104	-	8
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	14	15	14	15
รวมเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	659	119	14	23

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

## เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ ณ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ ณ
	วันที่ 31 ธันวาคม			ระหว่างงวด
2562	ระหว่างงวด	ระหว่างงวด	2563	
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</b>				
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	200,000	400,000	(500,000)	100,000
รวม	200,000	400,000	(500,000)	100,000
<b>เงินให้กู้ยืมระยะยาว</b>				
บริษัท เคพี เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	4,500	-	-	4,500
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(4,500)	-	-	(4,500)
สุทธิ	-	-	-	-

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ ณ
	วันที่ 31 ธันวาคม			ระหว่างงวด
2562	ระหว่างงวด	ระหว่างงวด	2563	
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</b>				
บริษัท เพียวไป โอติเชล จำกัด	319,188	-	-	319,188
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	200,000	400,000	(500,000)	100,000
รวม	519,188	400,000	(500,000)	419,188
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(319,188)	-	-	(319,188)
สุทธิ	200,000	400,000	(500,000)	100,000
<b>เงินให้กู้ยืมระยะยาว</b>				
บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	145,000	-	(20,000)	125,000
บริษัท เคพี เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	4,500	-	-	4,500
รวม	149,500	-	(20,000)	129,500
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(4,500)	-	-	(4,500)
สุทธิ	145,000	-	(20,000)	125,000

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นตัวเลขสัญญาใช้เงินระยะสั้น จำนวนเงินรวม 544 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 664 ล้านบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.92 - 5.00 ต่อปี เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท เพียวไบ โอดีเซล จำกัด ค่าประกันโดยการจดจำนองที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและถังน้ำมัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดประเภทเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด จำนวนเงิน 125 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 145 ล้านบาท) เป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวเนื่องจากมีความตั้งใจที่จะไม่เรียกคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวภายในหนึ่งปี

บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมบริษัท เพียวไบ โอดีเซล จำกัด (PBC) ทั้งจำนวนเนื่องจากบริษัทฯ คาดว่าสินทรัพย์ของ PBC จะไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ได้หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมแก่ PBC อย่างไรก็ตาม ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 PBC ได้ชำระดอกเบี้ยแก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 5 ล้านบาท (2562: 13 ล้านบาท) เนื่องจาก PBC มีรายได้จากการให้เช่าที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและถังน้ำมัน

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เคพี เอ็นเนอร์ยี กรุป จำกัด (KPEG) เป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมดังกล่าวทั้งจำนวนเนื่องจากบริษัทฯ คาดว่าสินทรัพย์ของ KPEG จะไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้และเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทดังกล่าว

#### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2563	2562	2563	2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น	3,447	2,493	2,562	1,623
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	102	115	79	67
รวม	3,549	2,608	2,641	1,690

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2563	2562	2563	2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น	10,372	8,005	7,669	5,401
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	306	746	238	202
รวม	10,678	8,751	7,907	5,603

## 5. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
สินค้ำสำเร็จรูป	64,689	85,975	(14,719)	(17,403)	49,970	68,572
วัสดุสิ้นเปลือง	2,776	2,776	(2,776)	(2,776)	-	-
รวม	67,465	88,751	(17,495)	(20,179)	49,970	68,572

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
สินค้ำสำเร็จรูป	7,055	7,055	(7,055)	(7,055)	-	-
วัสดุสิ้นเปลือง	2,776	2,776	(2,776)	(2,776)	-	-
รวม	9,831	9,831	(9,831)	(9,831)	-	-

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทฯ กลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้ำคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2.7 ล้านบาท โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี (2562: ปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวนเงิน 1.6 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี)

## 6. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
	2563	2562	2563	2562
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	6,198	6,563	5,146	5,146
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(5,146)	(5,146)	(5,146)	(5,146)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	1,052	1,417	-	-
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(526)	(492)	-	-
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	526	925	-	-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
	2563	2562	2563	2562
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	10,330	10,669	9,501	9,163
ค่าเช่าและค่าตอบแทนการใช้ที่ดินจ่ายล่วงหน้า อื่น ๆ	-	30,299	-	-
	5,814	8,364	811	754
รวม	16,144	49,332	10,312	9,917
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(272)	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	15,872	49,332	10,312	9,917

8. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจำซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้นำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

9.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	(หน่วย: พันบาท)					
			สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			30 กันยายน	31 ธันวาคม	มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน	
			2563	2562	2563	2562	2563	2562
			ร้อยละ	ร้อยละ				
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	การพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	ไทย	48.25	48.25	1,159,390	1,214,080	785,802	785,802
รวม					1,159,390	1,214,080	785,802	785,802

9.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

บริษัท	(หน่วย: พันบาท)					
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก เงินลงทุนในบริษัทร่วมสำหรับ งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำหรับ งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
บริษัท ไทยฟิวเจอร์ จำกัด	-	(8,386)	-	-	-	-
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	11,282	(7,983)	(4,665)	-	-	-
รวม	11,282	(16,369)	(4,665)	-	-	-



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		เงินปันผลที่บริษัทฯรับสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด	-	(11,423)	-	-	-	31,500
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	(9,533)	41,654	(17,284)	-	27,873	21,679
รวม	(9,533)	30,231	(17,284)	-	27,873	53,179

**บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด**

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด (TPP) จำนวน 31.5 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ให้แก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องแห่งหนึ่ง ในราคาหุ้นละ 31.75 บาท หรือรวมเป็นจำนวนเงิน 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับชำระเป็นเงินสดจำนวนเงิน 200 ล้านบาท และได้รับชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือจำนวนเงิน 800 ล้านบาท เป็นตัวเงินรับซึ่งอาวัลโดยธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีตัวเงินรับคงเหลือจำนวนเงิน 400 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 600 ล้านบาท) และเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับเงินจากตัวเงินรับคงเหลือทั้งจำนวนแล้ว

**9.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจำนวนเงิน 362 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 508 ล้านบาท)

**10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย**

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน	
	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
			ร้อยละ	ร้อยละ		
บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด *	280,000	280,000	100	100	279,999	279,999
บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด และบริษัทย่อย	140,000	140,000	100	100	140,000	140,000
บริษัท อาร์พีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด *	500	500	100	100	956	956
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย					420,955	420,955
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า					(99,761)	(99,761)
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ					321,194	321,194

\* ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ได้หยุดดำเนินการธุรกิจแล้ว

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 บริษัทฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท ซุปเปอร์เฟิวแก๊ส จำกัด (SPG) ครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติให้เลิกกิจการของ SPG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพียวพลังงาน ไทย จำกัด และเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 SPG ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว ปัจจุบัน SPG อยู่ระหว่างดำเนินการชำระบัญชี

#### 11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เคพี เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 6,702 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 17.46 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรมเป็นศูนย์ เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่องและขาดทุนเกินทุน

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 บริษัทฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าว

#### 12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงาน	551,735	480,686	6,349	7,260
สินทรัพย์ที่หยุดใช้งาน	980,700	987,510	586,096	587,820
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,532,435	1,468,196	592,445	595,080
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่า	(464,122)	(464,122)	(241,116)	(241,116)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1,068,313	1,004,074	351,329	353,964

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	1,004,074	353,964
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน	122,011	9
จำหน่ายระหว่างงวด	(9,636)	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	(48,136)	(2,644)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	1,068,313	351,329

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จัดจ้างที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและถังน้ำมันซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 รวมจำนวนเงิน 101 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 102 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นที่ได้รับจากบริษัทฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

### 13. สินทรัพย์สิทธิการใช้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม
	30 กันยายน 2563
ราคาทุน	631,340
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(58,859)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	572,481

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	602,807
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	28,993
รายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	(460)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	(58,859)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	572,481

### 14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562
เงินชดเชยค่าปรับคุณภาพ	26,711	26,711	26,711	26,711
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน	22,208	21,423	878	613
ค่าเช่าและค่าตอบแทนการใช้ที่ดินจ่ายล่วงหน้า	-	125,279	-	-
เงินมัดจำ	2,799	3,018	207	207
รวม	51,718	176,431	27,796	27,531

เงินชดเชยค่าปรับคุณภาพ คือ เงินชดเชยเนื่องจากในไตรมาสที่สามของปี 2549 ผู้ขายวัตถุดิบได้ส่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพผิดไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ มีผลทำให้บริษัทฯ ต้องจ่ายต้นทุนเพิ่มในการปรับคุณภาพสินค้าตลอดจนค่าเสียหายด้านอื่น ๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 136 ล้านบาทจากการเจรจากับผู้ขายวัตถุดิบ ได้ข้อสรุปว่าผู้ขายวัตถุดิบจะชดเชยค่าปรับคุณภาพให้แก่บริษัทฯ รวม 53 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ขายวัตถุดิบได้ออกใบลดหนี้ให้บริษัทฯ จำนวนเงิน 26 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน 2549 ส่วนที่เหลือจำนวนเงิน 27 ล้านบาท ผู้ขายแจ้งว่าจะพิจารณาวิธีการชดเชยให้ในภายหลัง

ต่อมาในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2553 ผู้ขายวัตถุดิบได้ส่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพผิดไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบอีกครั้ง มีผลทำให้บริษัทฯ ต้องจ่ายต้นทุนเพิ่มในการปรับคุณภาพวัตถุดิบตลอดจนค่าเสียหายด้านอื่น ๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 53 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้เรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวไปยังผู้ขายวัตถุดิบแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ ดังนั้น เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ จึงยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ (ข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 117/2559) เพื่อเรียกร้องให้ผู้ขายวัตถุดิบชดเชยค่าเสียหายจากการปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ เนื่องจากได้ส่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพผิดไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบในปี 2549 และในระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2553 คิดเป็นจำนวนเงิน 27 ล้านบาท และ 53 ล้านบาท ตามลำดับ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของจำนวนเงินดังกล่าว รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้นจำนวนเงิน 117 ล้านบาท ต่อมาในเดือนมกราคม 2563 บริษัทฯ ได้รับสำเนาคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำชี้ขาดให้ผู้ขายวัตถุดิบชดเชยค่าเสียหายแก่บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาปี 2549 และ 2553 เป็นจำนวนเงิน 27 ล้านบาท และ 37 ล้านบาท ตามลำดับ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 13 กันยายน 2559 และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่บริษัทฯ ต่อมา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ผู้ขายวัตถุดิบได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าวต่อศาลแพ่ง (คดีหมายเลขคำที่ พ.1819/2563) และบริษัทฯ ได้ยื่นคัดค้านคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการข้างต้น (คดีหมายเลขคำที่ พ.3367/2563) และศาลแพ่งมีคำสั่งให้รวมพิจารณาคดีหมายเลขคำที่ พ.1819/2563 เข้ากับคดีหมายเลขคำที่ พ.3367/2563 ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีของศาลแพ่ง

#### 15. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ / กำไร (ขาดทุน) สะสม

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้โอนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 80,304,817 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวนเงิน 335,966,599 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้บันทึกรายการดังกล่าวแล้วในเดือนกรกฎาคม 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

## 16. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคำนวณขึ้นจากกำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปีที่ประมาณไว้

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2563	2562	2563	2562
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล	-	-	-	-
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด/ การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	962	(701)	-	-
<b>(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน งบกำไรขาดทุน</b>	<b>962</b>	<b>(701)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2563	2562	2563	2562
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล	-	1,346	-	-
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด/ การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	1,829	-	-	-
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน</b>	<b>1,829</b>	<b>1,346</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

17. การดำเนินงานที่ยกเลิก

ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับงวดสามเดือน		สำหรับงวดเก้าเดือน	
	สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2563	2562	2563	2562
รายได้	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	564	823	1,725	2,469
รวมค่าใช้จ่าย	564	823	1,725	2,469
ขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	<u>(564)</u>	<u>(823)</u>	<u>(1,725)</u>	<u>(2,469)</u>

(หน่วย: บาท)

กำไรต่อหุ้น:

ขาดทุนต่อหุ้นสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก

	<u>(0.0004)</u>	<u>(0.0006)</u>	<u>(0.0013)</u>	<u>(0.0019)</u>
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

(หน่วย: พันหุ้น)

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

	<u>1,304,664</u>	<u>1,304,664</u>	<u>1,304,664</u>	<u>1,304,664</u>
--	------------------	------------------	------------------	------------------

กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
กิจกรรมดำเนินงาน	-	-
กิจกรรมลงทุน	-	-
กิจกรรมจัดหาเงิน	-	-
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	<u>-</u>	<u>-</u>

**18. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน**

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด

**19. ส่วนงานดำเนินงาน**

กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดำเนินงานที่รายงาน

ข้อมูลรายได้และกำไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงานธุรกิจพลังงาน		ส่วนงาน อสังหาริมทรัพย์		รายการปรับปรุงและ ตัดรายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน							
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
<b>รายได้</b>								
รายได้จากการขายและบริการ								
ให้ลูกค้าภายนอก	1,059	1,016	-	-	-	-	1,059	1,016
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,059</b>	<b>1,016</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,059</b>	<b>1,016</b>
<b>ผลการดำเนินงาน</b>								
กำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน	7	(12)	-	-	-	-	7	(12)
ต้นทุนทางการเงิน	(5)	-	-	-	-	-	(5)	-
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	-	(8)	11	(9)	-	-	11	(17)
รายได้อื่น	1	9	-	-	-	-	1	9
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>3</b>	<b>(11)</b>	<b>11</b>	<b>(9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>(20)</b>
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(1)	1	-	-	-	-	(1)	1
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด</b>								
<b>จากการดำเนินงานต่อเนื่อง</b>	<b>2</b>	<b>(10)</b>	<b>11</b>	<b>(9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>(19)</b>
<b>ขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงาน     ที่ยกเลิก</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด</b>	<b>1</b>	<b>(10)</b>	<b>11</b>	<b>(9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>(19)</b>

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงานธุรกิจพลังงาน		ส่วนงาน อสังหาริมทรัพย์		รายการปรับปรุงและ ตัดรายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2563	2562	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน				2563	2562
			2563	2562	2563	2562		
<b>รายได้</b>								
รายได้จากการขายและบริการ								
ให้ลูกค้าภายนอก	2,993	3,175	-	-	-	-	2,993	3,175
<b>รวมรายได้</b>	<b>2,993</b>	<b>3,175</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,993</b>	<b>3,175</b>
<b>ผลการดำเนินงาน</b>								
ขาดทุนของส่วนงาน	(9)	(28)	-	-	-	-	(9)	(28)
รายได้ (ต้นทุน) ทางการเงิน	(13)	2	-	-	-	-	(13)	2
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	-	(11)	(10)	41	-	-	(10)	30
รายได้อื่น	12	23	-	-	-	-	12	23
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(10)	(14)	(10)	41	-	-	(20)	27
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(2)	(1)	-	-	-	-	(2)	(1)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดจาก								
การดำเนินงานต่อเนื่อง	(12)	(15)	(10)	41	-	-	(22)	26
ขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงาน								
ที่ยกเลิก	(2)	(2)	-	-	-	-	(2)	(2)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	(14)	(17)	(10)	41	-	-	(24)	24

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

## 20. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

### 20.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับการปรับปรุงสถานบริการน้ำมันและการติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จำนวนเงิน 4.4 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับการปรับปรุงสถานบริการน้ำมันจำนวนเงิน 23.1 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จำนวนเงิน 2.8 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: ไม่มี))

### 20.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาร่วมวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาร่วมวิจัยและพัฒนา ร่วมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยบริษัทฯ ตกลงสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการวิจัยภายใต้สัญญานี้รวมมูลค่า 10 ล้านบาท สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และมีการขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการถึงวันที่ 30 กันยายน 2563



### 20.3 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายระยะยาว

ก) ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษัทย่อย (บริษัท เพียวไป โอดีเซล จำกัด) (PBC) ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไอน้ำกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (GPSC) โดยปริมาณการซื้อขายและราคาเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 15 ปีนับจากวันที่อุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยกำหนดส่งมอบไอน้ำภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 และสามารถต่ออายุได้อีก 5 ปี

ต่อมา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงการวางท่อไอน้ำกับ GPSC เพิ่มเติม โดย GPSC จะดำเนินการก่อสร้างชั้นวางท่อยกระดับและสะพานรับท่อเพื่อวางท่อไอน้ำซึ่งมีค่าก่อสร้างจำนวนเงิน 58 ล้านบาท และ GPSC จะชดเชยผลกระทบจากการที่ไม่สามารถส่งมอบไอน้ำตามสัญญาซื้อขายไอน้ำเป็นจำนวนเงิน 23 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าชดเชยความล่าช้า โดยนำไปหักจากค่าก่อสร้างดังกล่าว จากนั้นบริษัทย่อยจะต้องชำระคืนค่าก่อสร้างและดอกเบี้ยแก่ GPSC ทุกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ 37 และจะชำระให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 72 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีการส่งมอบไอน้ำเชิงพาณิชย์ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ของธนาคารแห่งหนึ่ง ในเดือนมีนาคม 2560 GPSC ได้ส่งจดหมายแจ้งยกเลิกสัญญาซื้อขายไอน้ำและบันทึกข้อตกลงการวางท่อไอน้ำ โดยอ้างว่า PBC ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว พร้อมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายจำนวนหนึ่ง ต่อมา PBC ได้ส่งจดหมายปฏิเสธการชำระค่าเสียหายดังกล่าว

ข) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกและสถานีบริการน้ำมัน ปรับเปลี่ยนการบริหารงานสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้า “เพียว” เป็นสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้า “เอส โซ” เพื่อเพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งทางธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำมันและใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า “เอส โซ” กับบริษัท เอส โซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับสถานีบริการน้ำมันของบริษัทย่อยไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 68 สถานี (31 ธันวาคม 2562: 66 สถานี) สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี นับตั้งแต่วันที่แต่ละสาขาเปิดให้บริการภายใต้เครื่องหมายการค้า “เอส โซ” ทั้งนี้ บริษัทย่อยยังเป็นผู้ดำเนินงานบริหารสถานีบริการน้ำมันดังกล่าว โดยในสัญญากำหนดให้บริษัทย่อยต้องสั่งซื้อน้ำมันตามปริมาณและราคาตามที่ระบุไว้ในสัญญาตามระยะเวลาดังกล่าว

## 20.4 การค้าประกัน

- ก) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีหนังสือค้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 182 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 227 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้าประกันเพื่อค้าประกันการจ่ายชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้จำนวนเงิน 180 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 225 ล้านบาท) และเพื่อค้าประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ จำนวนเงิน 2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 2 ล้านบาท)
- ข) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งค้าประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารของบริษัทย่อยของบริษัทย่อยแห่งนั้นในวงเงิน 10 ล้านบาท

## 20.5 คดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้า

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2538 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดีวกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวผลิตโดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) โดยปริมาณการซื้อขายและราคาเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็น Evergreen Basis คือไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด โดยมีระยะเวลาช่วงแรก (Primary period) 15 ปี ซึ่งช่วงแรกครบกำหนดในปี 2555 และสัญญาจะต่อเนื่องไปยังช่วงที่ 2 ในลักษณะของ Evergreen Basis โดยอัตโนมัติ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 PTT ได้ส่งจดหมายแจ้งขอยกเลิกสัญญาการซื้อขายวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดีวกับบริษัทฯ โดยจะขอยกเลิกสัญญาเมื่ออายุสัญญาครบ 15 ปีแรก (Primary period) ในปี 2555 ทั้งที่บริษัทฯไม่ได้ประพาศติคดีสัญญา และการเลิกสัญญาเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของการทำสัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯเห็นว่าสัญญาดังกล่าวไม่สามารถยกเลิกได้เนื่องจากเป็นสัญญาต่างตอบแทนระยะยาว ดังนั้น เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 บริษัทฯจึงได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ (ข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 114/2552) และวันที่ 27 สิงหาคม 2553 บริษัทฯได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง (คดีหมายเลขคำที่ 3162/2553) เรียกร้องให้ PTT และ PTTGC ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัทฯจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าวเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 29,368 ล้านบาท และ 9,382 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งศาลแพ่งมีคำสั่งให้จำหน่ายคดี (คดีหมายเลขคำที่ 3162/2553) ที่ฟ้องร้องชั่วคราวเพื่อรอฟังคำวินิจฉัยคดีข้อพิพาททางการค้าของอนุญาโตตุลาการ

จากกรณีนี้ PTT ไม่ปฏิบัติตามสัญญาและบริษัทฯได้ใช้สิทธิทางศาลและเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจาก PTT ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับ PTT ไม่ส่งมอบวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดีวให้กับบริษัทฯตามสัญญา บริษัทฯจึงใช้สิทธิในการยึดหน่วงค่าวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดีวงวดสุดท้ายจำนวนเงินสุทธิ 1,518 ล้านบาท PTT จึงได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ (ข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 78/2555) เรียกร้องให้บริษัทฯชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงิน 1,555 ล้านบาท ให้แก่ PTT

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ในเดือนเมษายน 2559 บริษัทฯ ได้รับสำเนาคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (ข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 114/2552) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559 โดยคณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากมีคำชี้ขาดให้ PTT ชำระค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญา กับบริษัทฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 390 ล้านบาทต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาด (วันที่ 25 มีนาคม 2559) พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของยอดเงินค่าเสียหายที่ได้จากการคำนวณข้างต้นนับตั้งแต่วันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดจนถึงวันที่ PTT ชำระเงินให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วน ซึ่ง PTT ได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าวต่อศาลแพ่งแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (คดีหมายเลขคำที่ พ.3016/2559) ต่อมา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการข้างต้น (คดีหมายเลขคำที่ พ.6000/2559) และศาลแพ่งมีคำสั่งให้รวมพิจารณาคดีหมายเลขคำที่ พ.6000/2559 เข้ากับคดีหมายเลขคำที่ พ.3016/2559 และในเดือนกันยายน 2562 ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้ PTT ชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและให้ยกคำร้องของ PTT และบริษัทฯ ได้ยื่นขอบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลแพ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม PTT ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาดังกล่าว และได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกาแล้วในเดือนมีนาคม 2563 และบริษัทฯ ทำคำแก้อุทธรณ์ยื่นต่อศาลฎีกาแล้ว ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับสำเนาคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (ข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 78/2555) ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยคณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดให้บริษัทฯ ต้องชำระค่ามัดดับคอนเดนเสทเรสซิวิตวงสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน 1,555 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 9.375 ต่อปี คิดจากเงินต้นจำนวน 1,518 ล้านบาท นับถัดจากวันยื่นเสนอข้อพิพาท (18 พฤษภาคม 2555) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ PTT อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับคำชี้ขาดดังกล่าว และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ใช้สิทธิตามกฎหมายในการยื่นคำร้องขอให้ศาลแพ่งมีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว (คดีหมายเลขคำที่ พ.3492/2560) ต่อมาในเดือนกันยายน 2560 บริษัทฯ ได้รับสำเนาคำร้องต่อศาลแพ่งที่ PTT ขอให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (คดีหมายเลขคำที่ พ.3789/2560) และศาลแพ่งมีคำสั่งให้รวมพิจารณาคดีหมายเลขคำที่ พ.3789/2560 เข้ากับคดีหมายเลขคำที่ พ.3492/2560 และในเดือนมีนาคม 2562 ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ และให้ยกคำร้องของ PTT อย่างไรก็ตาม PTT ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาดังกล่าว และได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกาแล้วในเดือนสิงหาคม 2562 และบริษัทฯ ทำคำแก้อุทธรณ์ยื่นต่อศาลฎีกาแล้ว ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

**21. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับ 2\* ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนชั่วคราว/สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น				
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม	750	425	750	421
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	524	531	345	347

\* ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

**22. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน**

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทใหม่ชื่อ บริษัท อาร์พีซีจี-เจวี 1 จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

**23. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล**

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563